



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  
JOURNAL WEEKLY

# จดหมายข่าว จันทร์กระจ่างฟ้า รายสัปดาห์

ฉบับที่ 20 ปีที่ 20 วันที่ 16 - 22 ธันวาคม 2567



- มาแล้ว! ทุนเรียนฟรี 1 ปี
- กีฬาเทเบิลเทนนิส ครั้งที่ 22



## บริการด้านสุขภาพ



มรท.จันทร์เกษม ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรม การให้ความรู้และบริการด้านสุขภาพกับประชาชนในชุมชนย่านนางเลิ้ง “ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการพึ่งเข็ม ศาสตร์ แพทย์แผนจีน” โดยมี พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียมฯ เป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมการพึ่งเข็มด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนให้แก่ประชาชน โดย รศ.ดร.สุมาลี ไชยสุกรากุล อธิการบดี นำแพทย์แผนจีน สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน คณะวิทยาศาสตร์ ให้บริการ ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้



- ก้าวข้ามความกลัว สู่ความสำเร็จ “น้องจูน” กับเวทีนางสาวไทยนนทบุรี



- พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
- โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการฯ
- กิจกรรม “สมาพันธ์ราชภัฏร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อหลวง”

จดหมายข่าวจันทร์กระจ่างฟ้ารายสัปดาห์ออนไลน์

บรรณาธิการ : วีระชัย ตรีหน้าทอง กองบรรณาธิการ : อารุณวรรณ จันทร์ทาลา  
รณพล เติลยวิจิตรวิษ, อ้อมฤทัย แสงแดง, คณิตตา แสงสาคร, พรประพัฒน์ บัวพิมพ์

JANKAJANGFA  
WEEKLY ONLINE



# มาแล้ว! ทูบเรียนฟรี 1 ปี โครงการความสามารถพิเศษ ปี68



จันทร์เกษม เปิดรับสมัคร  
นักศึกษาโครงการความสามารถพิเศษ  
ประจำปีการศึกษา 2568 ระดับปริญญาตรี  
รอบที่ 1 จำนวน 100 ทูบ ตั้งแต่วันที่ - 24  
เม.ย. 68 พร้อมรับทุนเรียนฟรี 1 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชัย  
เหลือทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา  
นักศึกษาและสิทธิประโยชน์ กล่าวว่า  
มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครและคัดเลือก  
นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  
รอบที่ 1 โครงการความสามารถพิเศษ  
ประจำปีการศึกษา 2568 เริ่มแล้ววันนี้ -  
24 เมษายน 2568 เพื่อสนับสนุนส่งเสริม

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 6 ด้าน  
จำนวนทั้งสิ้น 100 ทูบการศึกษา ได้แก่  
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ด้าน  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ด้านพัฒนาชุมชนและจิตอาสา ด้านกีฬา  
ดนตรี ศิลปะ และนาฏศิลป์ ด้านการเกษตร  
วิทยาศาสตร์การอาหาร และด้าน Influencer

“สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้า  
สมัครนั้น เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับ  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือ  
ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับคณะและ  
สาขาวิชากำหนด เช่น ด้านภาษาอังกฤษ  
และภาษาที่ 3 เกณฑ์เฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.00  
มีความรู้ด้านภาษา และทักษะการสื่อสาร  
ได้ระดับดี เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีนี้เราได้เปิดรับสมัคร  
นักศึกษาทุนโครงการความสามารถพิเศษ  
ครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา มาก  
ถึง 41 สาขา 5 คณะ โดยผู้สมัครสามารถ  
เลือกได้ถึง 3 สาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา  
ต่อเพื่อกระจายการศึกษาให้ทั่วถึง

นอกจากการสนับสนุนทุนการ  
ศึกษาโครงการดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัย  
ยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาในด้าน  
ต่าง ๆ อีกมากมาย ทั้ทุนที่มอบให้แก่  
นักศึกษาเรียนดี นักศึกษาที่ขาดแคลนทุน  
ทรัพย์ รวมไปถึงนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง  
ให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งในรูปแบบทุน  
การศึกษาต่อเนื่อง และทุนให้เปล่า จาก  
มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐและเอกชน โดย  
จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองทุนคอยดูแลและ  
ติดตามนักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นขอทุน  
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและการสนับสนุน  
ด้านการศึกษาแก่นักศึกษา” ผศ.รัชชัย กล่าว

นักเรียนหรือนักศึกษาที่สนใจ  
สมัครศึกษาต่อในโครงการความสามารถพิเศษ  
สมัครผ่านโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่ หรือ  
สมัครด้วยตนเองที่ กองพัฒนานักศึกษา  
ได้ตั้งแต่วันที่ - 24 เมษายน 2568 หรือ  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองพัฒนา  
นักศึกษา โทร. 0 2942 5800 ต่อ 1303,  
1309

องค์การนักศึกษา กองพัฒนา  
นักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬา “เทา-เหลือ  
เกมส์” ครั้งที่ 22 เปิดโอกาสให้นักศึกษา  
แสดงศักยภาพ ความสามัคคี ผ่านกีฬา  
สานสัมพันธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ทั้ง  
5 คณะ ในระหว่างวันที่ 16 - 20 ธ.ค. นี้

นายวาริส หลังยาหนาย นายก  
องค์การนักศึกษา กล่าวว่า การแข่งขัน  
กีฬา “เทา-เหลือเกมส์” ครั้งที่ 22 นี้  
เป็นการแข่งขันกีฬาภายในของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ซึ่งจัดขึ้น  
เป็นประจำทุกปี เพื่อต้องการให้นักศึกษา  
คณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้สาน  
สัมพันธ์ความรักใคร่สามัคคี โดยใช้กีฬา  
เป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพอัน  
ดีงาม โดยมี 5 คณะเข้าร่วม ได้แก่ คณะ  
วิทยาการจัดการ คณะศึกษาศาสตร์ คณะ  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ  
วิทยาศาสตร์ และ คณะเกษตรและชีวภาพ

## กีฬาเทาเหลือเกมส์ ครั้งที่ 22 พร้อมชิงชัย สานสัมพันธ์ชาว CRU

ในครั้ง นี้ มีการแข่งขัน 6 ชนิด  
กีฬา 6 ชนิด ประกอบด้วย 1.ฟุตบอล  
2.ฟุตซอล 3.แบดมินตัน 4.บาสเกตบอล  
5.วอลเลย์บอล และ 6.การแข่งขันกรีฑา  
ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่  
16-19 ธันวาคม ส่วนในรอบตัดสินและ  
ชิงชนะเลิศ รวมถึงพิธีเปิดนั้นจะมีขึ้น  
ในวันที่ 20 ธันวาคม 2567 นอกจากนี้  
ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ มีการโชว์คทาการ  
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
จันทร์เกษมซึ่งห่างหายไปนาน และการ  
ประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ของ  
แต่ละคณะ ที่พร้อมจะมาแสดงศักยภาพ  
พลัง ความสามัคคีของนักศึกษามหาวิทยาลัย



“การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจาก  
เป็นการสานสัมพันธ์สร้างมิตรแล้ว  
ยังให้นักศึกษาได้เรียนรู้รักสามัคคีกัน  
ในหมู่คณะ สร้างสปิริต ความมีน้ำใจนักกีฬา  
และการสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดี  
ต่อกัน อีกทั้งเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น  
ประโยชน์ เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย  
อีกด้วย” นายวาริส กล่าว



### เช็กดวงชะตา! ประจำสัปดาห์

สัปดาห์นี้เราได้สรุปดวงจากนักพยากรณ์ 2 ท่าน **“a ดวง และหมอฝ้าย The Magic Queen”** มาเช็กดวงชะตากัน...ว่าในเรื่องงาน การเงิน และความรักเป็นอย่างไรกันบ้างในสัปดาห์นี้ ถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูพร้อม ๆ กันเลย

เริ่มกันที่คนเกิดวันอาทิตย์ a ดวง บอกถึงเรื่องงานมีความคืบหน้าดี เจรจาจะสำเร็จ **ส่งผลถึงการเงินดีขึ้นมากกว่าเดิม** ทางหมอฝ้ายมาบอกเรื่องความรักถึงงานปัง เงินมี แต่ก็อย่าลืมใส่ใจกันเยอะ ๆ จับมือกันไว้ ฮีลใจกันให้มากขึ้น

ต่อด้วยวันจันทร์ การงานหมอฝ้ายบอกว่า มีเรื่องให้จัดระเบียบกับงานประจำให้ดี ส่วนการเงิน a ดวง แจ้งว่าช่วงนี้ใช้เงินเพื่อซื้อความสุขให้

ตัวเองหรือซื้อของที่อยากได้มานาน และ **ความรักยังรักกันหวานชื่นเหมือนเดิม**

สำหรับคนเกิดวันอังคาร a ดวง บอกว่าเรื่อง**งานมีเกณฑ์ที่ดีมากขึ้น** ส่วนด้านการเงิน ก็จะได้รับโชคจากญาติผู้ใหญ่ ไกลตัว ส่วนความรักหมอฝ้าย กระซิบว่า **จะมีโชคในเรื่องของคู่ครอง** หรือได้รับของขวัญพิเศษจากคนรัก

มาต่อที่วันพุธ หมอฝ้ายเตือนไว้ว่า ควรจัดการงานด้วยสติ ทักษะ และไหวพริบ เพื่อที่จะลุยต่อการงานในรูปแบบใหม่ **ส่วนการเงินคล่องตัวขึ้น** และมีการลงทุนกับกิจการเสริมจากงานประจำ ด้านความรัก a ดวง **ออกโรงเตือนถึงคู่รัก ที่ช่วงนี้มีเรื่องให้โต้เถียงกันบ้าง แต่ก็ปรับความเข้าใจกันได้**

คนเกิดวันพฤหัสบดี การงานหมอฝ้าย บอกว่า**งานจะสำเร็จจุล่งด้วยดีจะได้เงินพิเศษ** มากกว่างานประจำที่ทำอยู่ ส่งผลต่อการเงินที่จะได้เงินมากกว่าหนึ่งช่องทาง **แต่ระวังคนยืมเงินหรือเจอสถานการณ์บังคับจำเป็นต้องใช้เงิน** แต่เรื่องความรัก a ดวง เตือนเลย ว่าช่วงนี้เหมือนมีคลื่นใต้น้ำ และมีคนแสดงความสนใจกับคนรักของคุณ

มาถึงคนเกิดวันศุกร์ a ดวง การงานช่วงนี้ **ระวังมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนร่วมงาน** และน้อยใจคนที่ทำงานอีกด้วย ส่วนด้านการเงิน จะมีเรื่องให้ต้องใช้เงินให้กับครอบครัว มาต่อกันที่ความรักหมอฝ้ายบอกว่า **มีความสุขและเข้าใจกันมากขึ้น**

เดินทางมาถึงคนเกิดวันเสาร์ หมอฝ้าย บอกว่าสิ่งที่คุณพยายามกับ**งานที่ทำจะสำเร็จดีขึ้นเรื่อย ๆ มีคนพร้อมซัพพอร์ต** ส่งผลที่ดีถึงการเงินที่คุณจะมีโชคกับบ้าน ที่ดินอสังหา หรือคนในครอบครัว สำหรับความรัก a ดวง บอกว่า**ยังคงรักกันดี ถึงจะทะเลาะกันนิด ๆ หน่อย ๆ แต่ก็กลับมาคืนดีกันได้**



Credit : horoscope.trueid.net



### “อนาคต” (Tomorrow And I) ซีรีส์ไทยล้ำยุค สกัดอนาล็อก

สัปดาห์นี้ จะพาทุก ๆ คน มาชมซีรีส์ไทยที่ขึ้นแท่นอันดับ 1 ของ Netflix เป็นซีรีส์แนว Sci-Drama กับเรื่องราวสะท้อนถึงความเป็นจริงของสังคมไทย ความรัก การยอมรับ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมหลักในซีรีส์นี้ และในวันนี้เราจะพาข้ามเวลาไปกับโลกข้างหน้ากับซีรีส์ **“อนาคต” (Tomorrow And I)**

ซีรีส์นี้บอกเล่าเรื่องราวอนาคต ผ่านมุมมองของเทคโนโลยีโลกอนาคตที่ล้ำสมัย ผู้ชมจะค้นพบความสนุกอย่างไม่น่าเชื่อ เรามาคิดวิเคราะห์แยกแยะแต่ละตอนกันว่ามียอะไรมาน่าสนใจบ้างเรามาดูไปที่ละตอนกันเลย

Tomorrow And I จะแบ่งการเล่าเรื่องออกเป็น 4 ตอน 4 เรื่องเล่า โดยจะมีความหลากหลายและความทันสมัยในเรื่องของวิทยาศาสตร์ โคลนนิ่งมนุษย์ที่ล้ำหน้าในขั้นสูงตอนที่หนึ่ง ต่อด้วยตอนที่สองกับการนำเสนอความเป็นอนาคตผ่านหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์กับประเด็นทางสังคมอย่างเข้มข้น

ตอนสามเน้นการนำเสนอเกี่ยวกับระบบดาต้าและ AI ในทางพุทธศาสนา ซึ่งเต็มไปด้วยข้อคิดมากมาย และตอนสุดท้ายเป็นการเล่นกับประเด็นทางการเมืองและสวัสดิการประชาชน อีกทั้งยังแฝงเรื่องเล่าของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์

ซีรีส์นี้นับเป็นซีรีส์ที่แหวกแนวและน่าสนใจ ด้วยทัศนคติตัวละครที่ไม่ได้ล้ำหน้าตามยุคสมัย องค์ประกอบหลายอย่างดูย้อนยุคกว่าที่ควรจะเป็น หลายอย่างก็สวนทางกับคำว่าอนาคต แต่ด้วยการทำ CG เจ๋ง ๆ เติมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ทำให้ผู้ชมมองเห็นภาพรวมของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลง



ทำให้ผู้ชมประทับใจกับผลงานคนไทย และทำให้เรื่องราวทุกตอนมีความน่าสนใจและเปิดมุมมองของหนังไทยให้กว้างขึ้นได้

ต้องบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้สนุกน่าสนใจและน่าค้นหา สำหรับผู้ที่ชื่นชอบหนังแนว Sci-Drama ไม่ควรพลาดกับ **“อนาคต” Tomorrow And I** หนึ่งซีรีส์ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง สามารถรับชมกันได้ที่ Netflix

# ก้าวข้ามความกลัว สู่ความสำเร็จ “น้องจูน” กับเวทีนางสาวไทยนนทบุรี



ประสบการณ์และนำมาแก้ไขจุดบกพร่องในหลาย ๆ ด้านของตัวเอง เพื่อบุคลิกภาพที่ดีขึ้นค่ะ แต่หลังจากประกาศผลเกินคาดมาก ๆ ค่ะกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กับเด็กที่ร่วมประกวดเวทีระดับนี้เป็นครั้งแรกค่ะ” น้องจูน เผยถึงการร่วมการประกวดในครั้งนี้

“การประกวดครั้งนี้เป็นเวทีที่ใหญ่มากสำหรับหนูค่ะ เพราะเป็นเวทีแรกในระดับประเทศที่มีรายชื่อในรายการนี้ และใช้เวลาเตรียมตัวน้อยมากเพราะเรื่องเรียนและเรื่องประกวดเข้ามาพร้อม ๆ กัน และมีความกลัวเวทีระดับใหญ่ค่ะ ส่วนตัวได้ดูการประกวดผ่านสื่อต่าง ๆ และมีความรู้สึกกดดัน และตื่นเต้นแทนผู้เข้าประกวดทุกครั้ง

ในครั้งนี้นี้ หนูคิดที่จะเอาชนะความกลัวของตัวเอง เลยตัดสินใจร่วมการประกวด ซึ่งทำให้เหมือนก้าวขาออกจากความกลัวมาได้ข้างหนึ่งเลยค่ะ ทำให้จูนรู้ว่าถ้าเราตั้งใจและเชื่อมั่นในตัวเองเราจะสามารถทำสิ่งนั้นออกมาได้ดีอย่างแน่นอน ถึงแม้รางวัลที่ได้มาไม่ได้เป็นรางวัลที่สูงที่สุดแต่เป็นรางวัลที่จูนภูมิใจในตัวเองมากที่สุดค่ะ” น้องจูน เล่าให้ฟังถึงความรู้สึกพร้อมเล่าต่อว่า

“เหมือนก้าวขาออกจากความกลัวมาได้ข้างหนึ่งเลยค่ะ ทำให้จูนรู้ว่าถ้าเราตั้งใจและเชื่อมั่นในตัวเองเราจะสามารถทำสิ่งนั้นออกมาได้ดีอย่างแน่นอน ถึงแม้รางวัลที่ได้มาไม่ได้เป็นรางวัลที่สูงที่สุดแต่เป็นรางวัลที่จูนภูมิใจในตัวเองมากที่สุดค่ะ” ประโยคแรกของ **นางสาวบุษบงกช**

**ลีนทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ หรือ น้องจูน กับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 ในเวทีการประกวด Miss Thailand Nonthaburi 2025**

แน่นอนว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องจูน ที่จะมาเปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับประเทศ รวมถึงความรู้สึกหลังจากได้รับตำแหน่งมาหมาด ๆ

“หนูเข้าร่วมการประกวดนางสาวไทยนนทบุรี โดยได้รับข่าวการเปิดรับสมัครจากพี่เลี้ยงที่ดูแลมาตั้งแต่ตอนประกวด CHANDRA AMBASSADOR 2024 หนูตัดสินใจสมัครเลยค่ะ เพราะหนูมีความชื่นชอบและรักในการประกวดมาก ๆ เพื่อหา



รางวัลนี้หนูภาคภูมิใจมากในเวทีใหญ่ครั้งแรก ทำให้หนูก้าวข้ามความกลัวตัวเองที่กลัวว่าจะทำไม่ได้ แต่วันนี้ก็ทำให้หนูได้เห็นว่าการตั้งใจในสิ่งที่ทำมันจะทำให้เราไปสู่จุดที่เหมาะสมกับตัวเองให้ได้ในที่สุด



“สำหรับหนูคิดว่าการประกวดนางสาวไทยเป็นสิ่งที่ยากกว่าการประกวดดาวเดือนมาก ๆ ค่ะเพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเค้าเก่งหรือไม่เก่ง เพราะผู้เข้าประกวดหลาย ๆ คน เป็นคนที่มีประสบการณ์มีความเก่งที่หลากหลายมาก ๆ มีทั้งคนที่อายุมากกว่าและน้อยกว่าซึ่งหนูรู้สึกว่ายากกว่ามาก ๆ และบริบทของเวทีก็แตกต่างกันค่ะ แต่สิ่งที่มีเหมือนกันในทุก ๆ เวทีที่หนูไปประกวดคือหนูได้มิตรภาพที่ดีกลับมาเป็นกำไรในการประกวดซึ่งมันมีค่าสำหรับหนูมาก ๆ ค่ะ” น้องจูน เล่าให้ฟังถึงความแตกต่างจากการประกวดดาว เดือน กับ MissThailand Nonthaburi 2025

“สำหรับนางสาวไทยนนทบุรี จะมีการเก็บตัวเพียง 2 วันค่ะ เป็นระยะเวลาที่สั้นมาก แต่ที่ ๆ เพื่อน ๆ น่ารักกันมากและเป็นกันเองมากค่ะ ทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่มากมาย พวกเราได้ร่วมกันแชร์ความรู้ แชร์ความรู้สึกและให้กำลังใจกันสำหรับหนูกำลังประกวดครั้งนี้ถือว่าได้ทั้งประสบการณ์และยังได้มิตรภาพที่ดี



ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เพศอะไร อายุเท่าไร ถ้าคุณมีความฝันที่อาจจะคิดว่าเป็นความฝันเล็ก ๆ หรือจะคิดว่าใหญ่เกินไปสำหรับเราจะทำได้ไหม ถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำมีความฝันที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่แน่นอน และเกิดประโยชน์กับตัวเอง และสังคมลงมือทำค่ะ และก้าวข้ามความกลัวเหมือนที่หนูทำ ผลออกมาจะดีหรือไม่ดีแต่อย่างน้อยเราชนะใจตัวเองแล้วค่ะ

เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ” น้องจูน เล่าให้ฟังถึงบรรยากาศในกองประกวด

“ถ้าให้หนูพูดถึงความชอบในเรื่องของการประกวดแบบนี้เป็นช่วง ม.ต้นเลยค่ะ จากกิจกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ หนูมีโอกาสได้ทำหลาย ๆ อย่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้หนูได้รู้ว่าชอบในด้านนี้ และได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศระดับจังหวัด และหลังจากนั้นมีโอกาสร่วมการประกวดมาตลอด แต่จะเป็นเวทีไม่ใหญ่เท่าเวทีมิสไทยแลนด์ค่ะ” น้องจูน เปิดใจถึงความชื่นชอบกับการประกวด

“ภายหลังจบการประกวดกับความประสบความสำเร็จในฐานะตำแหน่งรองอันดับ 2 ความพยายามและความตั้งใจทั้งหมดที่ได้ลงมือทำครั้งนี้ พร้อมทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากกองประกวด และจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงสำคัญให้กับคนในจังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับวัฒนธรรม อาหาร ประเพณี เพื่อให้เป็นที่รู้จัก และให้คนที่อยู่จังหวัดอื่นเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นทั้งคนไทยและคนต่างประเทศค่ะ” น้องจูน เล่าให้ฟังถึงความตั้งใจหลังจากการประกวด

ที่จะทำหน้าที่ พร้อมเล่าต่อว่า

“สำหรับการประกวดครั้งนี้ สิ่งที่น่าสนใจได้เลยคือการปรับตัว เพราะการประกวดมีทั้งคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่า การปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ติดตัวหนูไปตลอดและใช้ได้กับทุกสถานการณ์ค่ะ และการประกวดครั้งนี้ก็ทำให้หนูได้มีความรู้และประสบการณ์ที่จะกลับมาปรับใช้ในหลาย ๆ ด้านทั้งบุคลิกภาพ การสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองได้อย่างดีเลยค่ะ” น้องจูน เล่าให้ฟังถึงการนำประโยชน์จากกองประกวดมาปรับใช้กับตนเอง

“อยากฝากว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เพศอะไร อายุเท่าไร ถ้าคุณมีความฝันที่อาจจะคิดว่าเป็นความฝันเล็ก ๆ หรือจะคิดว่าใหญ่เกินไปสำหรับเราจะทำได้ไหม ถ้าเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำมีความฝันที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่แน่นอน และเกิดประโยชน์กับตัวเอง และสังคมลงมือทำค่ะ และก้าวข้ามความกลัวเหมือนที่หนูทำ ผลออกมาจะดีหรือไม่ดีแต่อย่างน้อยเราก็ชนะใจตัวเองแล้วค่ะ” น้องจูน เล่าทิ้งท้าย



ประมวลภาพกิจกรรม

# โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ 2568

เมื่อวันที่ 12 - 23 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี



## กิจกรรม “สมาพันธ์ราชภัฏร่วมใจ ปลุกต้นไม้เพื่อพ่อหลวง” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา



# พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ปีที่ 84



ประมวลภาพกิจกรรม

ณ ห้องประชุมจันทรจักร ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา





สมัครเรียนออนไลน์ 24 ชม.  
[www.chandra.ac.th](http://www.chandra.ac.th)  
โทร. 0 2942 5800, 0 2942 6800



## Address

---

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทระเกษม  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900



## Phone

---

0 2942 5800  
0 2942 6800  
ต่อ 1111-1113, 7003-7004



## e-Contact

---

[pr.cru@chandra.ac.th](mailto:pr.cru@chandra.ac.th)